
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 547 — 408. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um hrossaliti.

Frá Önundi S. Björnssyni og Össuri Skarphéðinssyni.

1. Eru einhverjir íslensku hrossalitanna í hættu að mati sérfræðinga landbúnaðarráðu-
neytisins?

2. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að sjaldgæfir hrossalitir tapist ekki?
3. Er áformað að auka fjárveitingar til rannsókna og verndar fágætum litum í íslenska

hestastofninum?

Skriflegt svar óskast.


